

มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 11 พ. ค.

จังหวัดภูเก็ตจะเริ่มมาตรการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม  
มาตรการนี้ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้อาจดำเนินการได้ว่าการขอความร่วมมืองดทำกิจกรรมนอกเคหสถาน ปิดให้บริการ  
กเคหสถาน ปิดให้บริการ และลดเวลาทำการจะส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง หน่วยงานราชการทั้งระดับรัฐบาลกลาง จังหวัด  
หน่วยงานราชการทั้งระดับรัฐบาลกลาง จังหวัด และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนต้องเร่งเยียวยาผู้ประกอบการ  
และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนต้องเร่งเยียวยาผู้ประกอบการ จังหวัดฯจึงออกมาตรการในการเยียวยาครั้งนี้

จังหวัดฯจึงออกมาตรการในการเยียวยาครั้งนี้

มาตรการเยียวยาใหม่สามข้อ

**สนับสนุนค่าเช่าให้ร้านอาหาร**  
[เงินชดเชยตอบแทนความร่วมมือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด]

**ร้านค้าที่งดให้บริการเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์และคาราโอเกะตาม  
นโยบายปิดให้บริการและลดเวลาทำ**

**ค่าเช่ารายเดือน  $\times 2/3$   
(สูงสุดไม่เกินสองแสนเยน)**

○ข้อแรก การเยียวยาร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน

จังหวัดภูเก็ตจะจัด “การสนับสนุนค่าเช่า” เสร็จจากการเยียวยาที่ได้ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ. ค.  
พ. ค. โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาราโอเกะ ผู้ประกอบการที่ปิดให้บริการ  
ผู้ประกอบการที่ปิดให้บริการ หรืองดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาราโอเกะ รวมทั้งลดเวลาทำการไม่เกิน 20:00 นาฬิกา

รวมทั้งลดเวลาทำการไม่เกิน 20:00 นาฬิกา

โดยจะมอบเงินเยียวยาค่าเช่าร้านสองส่วนสามของค่าเช่ารายเดือน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสามารถมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากที่จังหวัดประกาศได้



○ ข้อสอง จังหวัดจะมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจาก “เงินเยียวยารายเดือน”

รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบขอ

คขาดคลงเกินครึ่งหนึ่งจากมาตรการขอความร่วมมือปิดให้บริการหรือลดเวลาทำการตามประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นรายเดือน (จ่ายสูงสุด นิติบุคคลไม่เกินสองแสนบาท

บุคคลธรรมดาไม่เกินหนึ่งแสนบาท)

ส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขอขาลดลงกว่าร้อยละสามสิบแต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง

ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จังหวัดภูเก็ตจะจัดสรรเงินเยียวยาให้ต่างหาก

โดยให้นิติบุคคลไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน บุคคลธรรมดาไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือน

จังหวัดภูเก็ตจะมอบเงินเยียวยาสมทบเพิ่มให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่ง

ทำธุรกิจร่วมกับร้านอาหาร ที่ต้องหยุดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้รับเงินเยียวยารายเดือนจากรัฐบาล (ขอขยายลดลงครึ่งหนึ่งเป็นต้นไป)

ยอดเงินเยียวยาสำหรับนิติบุคคลไม่เกินสองแสนบาท บุคคลธรรมดาไม่เกินหนึ่งแสนบาท

## เยียวยาสถานประกอบการขนาดใหญ่และร้านค้าภายใน [เงินชดเชยตอบแทนความร่วมมือมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาด]

ยอดเงินเยียวยาต่อวัน × จำนวนชั่วโมงที่  
ลดลงตามที่จังหวัดฯ ประกาศขอความ  
ร่วมมือ/ ชั่วโมงทำการในภาวะปกติ × 20  
วัน

ยอดเงิน เยียวยาต่อ วัน	สถานประกอบการขนาดใหญ่	ร้านค้า
	สองแสนบาทต่อพื้นที่ ทุก 1,000 ตรม.	สองหมื่นบาททุก 100 ตรม.

○ ข้อสาม “เงินชดเชยให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ มีพื้นที่หนึ่งพันตารางเมตรเป็นต้นไป

และร้านค้าในพื้นที่สถานประกอบการ”

จังหวัดฯ ได้ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการซึ่งเป็นจุดรวมคนได้จำนวนมากปิดทำการไม่เกิน

20:00 นาฬิกา

มอบเงินให้สถานประกอบการขนาดใหญ่สองแสนบาทต่อพื้นที่ทุกหนึ่งพันตารางเมตรต่อวัน

ร้านค้าในสถานประกอบการเข้าข่ายดังกล่าวมอบเงินสองหมื่นบาทต่อพื้นที่ทุกหนึ่งร้อยตารางเมตร

กำหนดโดยชุดสัดส่วนเวลาที่ลดลงตามประกาศขอความร่วมมือปรับเวลาทำการไม่เกิน 20:00

นาฬิกา

# คูปองฟรีเมียมสินค้าท้องถิ่น

## ยกระดับการออกคูปอง

23,300 ล้านบาท → 34,300 ล้านบาท

อัตราส่วนฟรีเมียมไม่ต่ำกว่า 20%

นอกจากนี้ จังหวัดจะเร่งผลักดันการออก “คูปองฟรีเมียมสินค้าท้องถิ่น” ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ

โดยเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในเร็ววัน

โดยจะเริ่มออกคูปองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปตามลำดับ

อัตราส่วนของฟรีเมียมไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบ

จังหวัดเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีน

วันนี้จึงได้ขึ้นเรื่องขอรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในเมืองภูเก็ตและหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

## ระบบให้บริการสาธารณสุข



○จังหวัดวางแผนเสริมระบบให้บริการสาธารณสุขให้เข้มแข็งขึ้น

โดยได้จัดสรรเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพิ่มขึ้นวันนี้ 42 หลัง รวมเป็น

1,049 หลัง และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1,220 หลัง

และวางแผนเพิ่มเตียงผู้ป่วยหนักโดยเร่งหารือกับหน่วยงานสาธารณสุข

## ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัด

# รวมทั้งช่วงกลางวัน งดออกนอกเคหสถาน



○จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเกินห้าร้อยคนหลังวันหยุดยาว

พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว

จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดทุกท่านงดทำกิจกรรมนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่ง

ด่วนรวมทั้งช่วงเวลากลางวัน ปรับรูปแบบการทำงานเป็นทำงานที่บ้าน (Work from home)

หรือจัดกะทำงานให้เวลาเหลื่อมกัน